

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐẢO CỒN CỎ**

Số 236/UBND-BQLCC

V/v báo cáo kết quả phối hợp thực hiện
khai thác vận tải hành khách ra đảo Cồn Cỏ
của Cty TNHH MTV bến xe Chín Nghĩa

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cồn Cỏ, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1872/UBND-VX ngày 8/5/2017 về việc Công ty TNHH MTV bến xe Chín Nghĩa đưa tàu vận tải hành khách, UBND huyện đảo Cồn Cỏ báo cáo kết quả phối hợp thực hiện như sau:

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 12/5/2017 UBND huyện đảo Cồn Cỏ đã chủ trì cuộc họp có đại diện của các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Cảng vụ Hàng Hải Quảng Trị, Công ty TNHH MTV bến xe Chín Nghĩa, các Phòng, ban chuyên môn của UBND huyện để bàn và thống nhất về phương án đầu tư, khai thác tuyến vận tải hành khách Cửa Việt - đảo Cồn Cỏ của Công ty TNHH MTV bến xe Chín Nghĩa.

Trên cơ sở kết quả cuộc họp, UBND huyện đảo Cồn Cỏ đã chỉ đạo Ban quản lý Cảng Cá huyện tích cực phối hợp, giúp đỡ Công ty TNHH MTV bến xe Chín Nghĩa tiến hành làm việc với các cơ quan chức năng, chỉ trong thời gian 01 ngày đã hoàn tất các thủ tục hồ sơ liên quan để đưa tàu vào khai thác gồm: Thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh của Công ty tại Quảng Trị, Văn bản chấp thuận bến đón, trả hành khách ở hai đầu tuyến Cửa Việt và Cồn Cỏ, Văn bản chấp thuận cho phương tiện vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ Cửa Việt ra đảo Cồn Cỏ... Sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan, Công ty TNHH MTV bến xe Chín Nghĩa cam kết đưa tàu ra Quảng Trị để khai thác vào đầu tháng 7/2017, tuy nhiên Công ty đã không thực hiện theo kế hoạch. Lý do không đưa tàu ra khai thác theo kế hoạch của Công ty TNHH MTV bến xe Chín Nghĩa là vào thời gian từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2017 là thời điểm khách ra đảo Lý Sơn nhiều trong lúc Công ty đang thiếu tàu vận chuyển.

Trong quá trình thực hiện mặc dù UBND huyện đảo Cồn Cỏ và các cơ quan chức năng của tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ và tạo điều kiện hết sức thuận lợi cho Công ty TNHH MTV bến xe Chín Nghĩa hoàn thành nhanh nhất các thủ tục hồ sơ liên quan. Nhưng phía Công ty TNHH MTV bến xe Chín Nghĩa sau khi hoàn thành các thủ tục đã thiếu trách nhiệm, không thực hiện theo cam kết về việc đưa tàu ra khai thác vào tháng 7/2017. Đặc biệt, UBND huyện đã nhiều lần liên lạc với lãnh đạo Công ty TNHH MTV bến xe Chín Nghĩa để làm việc nhưng lãnh đạo Công ty không trả lời.

Từ kết quả phối hợp thực hiện trên, UBND huyện đảo Côn Cỏ kính đề nghị UBND tỉnh có văn bản thông báo chấm dứt chủ trương cho Công ty TNHH MTV bến xe Chín Nghĩa khai thác vận tải hành khách ra đảo Côn Cỏ. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND huyện đảo Côn Cỏ triển khai dự án đóng tàu vận chuyển hành khách huyện đảo Côn Cỏ theo chủ trương của UBND tỉnh.

Trên đây là kết quả phối hợp thực hiện khai thác vận tải hành khách ra đảo Côn Cỏ của Cty TNHH MTV bến xe Chín Nghĩa, UBND huyện đảo Côn Cỏ xin báo cáo để UBND tỉnh biết và tiếp tục chỉ đạo thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Ban quản lý Cảng Cá;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN



Lê Minh Tuấn